

Số: 718 /BC-UBND

Bắc Kạn, ngày 06 tháng 12 năm 2020

BÁO CÁO

**Tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách đối với dự thảo
Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đường lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn
giai đoạn 2021 - 2025**

Ngày 20/11/2020, UBND tỉnh có Tờ trình số 150/TTr-UBND trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đường lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2025.

Trên cơ sở Báo cáo thẩm tra số 116/BC-HĐND ngày 25/11/2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện phân kỳ đầu tư theo hướng ưu tiên đầu tư trước đối với các cánh rừng đã đến tuổi khai thác. Đồng thời có ý kiến với doanh nghiệp chế biến gỗ phối hợp với các địa phương, vận động các tổ chức, cá nhân trồng rừng liên kết với Doanh nghiệp để tạo vùng nguyên liệu, gắn trách nhiệm của doanh nghiệp với việc bảo dưỡng duy trì hệ thống đường lâm nghiệp, giảm bớt chi ngân sách nhà nước cho vận hành bảo dưỡng sau khi dự án hoàn thành, đồng thời phát huy hiệu quả và tính bền vững của các tuyến đường đã được nhà nước đầu tư.

UBND tỉnh xin tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách, trong thời gian tới khi Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đường lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2021 - 2025 được HĐND tỉnh thông qua và nguồn ngân sách được phân bổ cho dự án, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với chính quyền cấp cơ sở tiếp tục rà soát, đánh giá, xác định các tuyến đường lâm nghiệp đầu tư theo thứ tự ưu tiên trong quá trình phê duyệt dự án đầu tư, đảm bảo phân kỳ đầu tư xây dựng tuyến đường lâm nghiệp theo hướng ưu tiên đầu tư trước đối với các diện tích rừng đã đến tuổi khai thác nhằm phát huy hiệu quả tối ưu ngay sau khi tuyến đường được xây dựng.

Đồng thời chỉ đạo, thu hút các doanh nghiệp chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh phối hợp với các địa phương, vận động các tổ chức, cá nhân trồng rừng liên kết với Doanh nghiệp để tạo vùng nguyên liệu, gắn trách nhiệm của doanh nghiệp với việc bảo dưỡng duy trì hệ thống đường lâm nghiệp. Đưa tiêu chí liên doanh liên kết giữa doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân trồng rừng với việc doanh nghiệp cam kết hỗ trợ kinh phí duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường lâm nghiệp trong vùng nguyên liệu mà doanh nghiệp thiết lập là một tiêu chí ưu tiên chấp thuận chủ trương đầu tư, phê duyệt chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp theo chính sách hiện hành của Nhà nước và của tỉnh.

Ngoài ra, để đảm bảo quản lý, vận hành, duy tu, bảo dưỡng hệ thống đường lâm nghiệp sau khi xây dựng, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quy chế quản lý hệ thống đường lâm nghiệp, trong đó quy định rõ và gắn trách nhiệm của chính quyền các

cấp, các tổ chức, cá nhân được hưởng lợi từ tuyến đường lâm nghiệp nhằm phát huy hiệu quả và tính bền vững của các tuyến đường đã được nhà nước đầu tư.

Trên đây là nội dung Báo cáo tiếp thu của UBND tỉnh đối với dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đường lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2025./.

Nơi nhận:

Gửi bản điện tử:

- HĐND tỉnh;
- Q. CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban KT-NS, HĐND tỉnh;
- Sở NN&PTNT;
- LĐVP;
- Lưu VT, NNTNMT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
Q. CHỦ TỊCH.**



Đỗ Thị Minh Hoa